

# NHỚ BẠN... ÁNH ĐỒNG HỒ

(Điều Văn Của Ông Hoàng Đức Nhã – nguyên Tổng Trưởng Bộ Dân Vận Và Chiêu Hồi VNCH)



*Di ảnh nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9*

Cả tuần nay hàng ngàn người trong nước, ngoài nước, từ nhiều giai tầng xã hội, được biết anh Nguyễn Đình Ánh, Nguyễn Ánh 9 cho những người yêu nhạc, đã về với Chúa sau một thời gian ngắn nhập viện tại Saigon. Rất nhiều bài báo, bình luận qua truyền thanh, truyền hình và mạng xã hội nói lên những kỷ niệm và cảm xúc đối với nghệ sĩ khả ái này.



*Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vào thời điểm 1956/57 trong một buổi tiệc tại trường Lycee Đà Lạt.*

Một số lớn cựu học sinh Lycee Yersin Đà Lạt chúng tôi nhớ người bạn tri kỷ này và đã chớp nhoáng đóng góp Ba ngàn Mỹ kim gửi về giúp tang quyến trang trải chi phí an táng. Riêng tôi thì mấy ngày nay hát đi hát lại hai câu đầu của bài Một Lời Cuối Cho Em như một cách từ giã người bạn đồng hương, bạn đồng môn, và cộng sự viên khi tôi đảm nhận trách nhiệm Dân

Vận và Chiêu Hồi trong Chánh Phủ VNCH. Anh Ánh cùng sinh quán Phan Rang với tôi – hai nhà không xa nhau mấy -, cùng quê quán Nha Trang với tôi – nhà tôi ở đầu đường, nhà anh ở cuối đường -, và cùng trường Lycée Yersin ở Đà Lạt với tôi. Tại đây anh Ánh học trên tôi hai lớp và ở nội trú còn tôi ở ngoài. Chúng tôi không gặp nhau thường, nhưng mỗi cuối tuần học sinh nam nữ vào club của trường để ca hát, khiêu vũ.

Nhân một buổi thi ca trong club anh Ánh hát một bài mà chúng tôi nhớ cho tới ngày nay, và từ đó tất cả chúng tôi gọi anh là Ánh Đồng Hồ và sau đó chỉ gọi Đồng Hồ! Đêm đó anh Ánh hát bài Cái Đồng Hồ Tay mà anh Trần Văn Trạch hát đầu tiên trên đài phát thanh Saigon và làm cho bao nhiêu thính giả thích thú. Anh Ánh rất thích bài này vì lời lẽ vui nhộn, tiếng Việt tiếng Pháp lẫn lộn, và trình diễn với bộ điệu không thua gì anh Trần Văn Trạch. ... mỗi người đều có mang một cái đồng hồ. Mà đồng hồ người ta có hai cây kim, một cái chỉ giờ, một cái chỉ phút. Còn đồng hồ của tôi có tới năm mươi cây kim...

Thế rồi định mệnh đưa ba đứa chúng tôi lại với nhau và phục vụ dưới một lá cờ. Lúc tôi làm Tổng Trưởng Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi tôi cho thành lập Đoàn Văn Tuyên Trung Ương với sự hợp tác của hầu hết anh chị em ca sĩ nổi tiếng thời ấy và do anh Trần Văn Trạch điều khiển. Sau đó tôi xin Tổng Cục Chiến Tranh Chánh Trị thuyết chuyển anh Ánh về làm việc tại đài Truyền hình THVN 9 và giúp anh Trạch trong những chuyến công tác hải ngoại của Đoàn Văn Tuyên Trung Ương. Ánh Đồng Hồ sẽ ở mãi mãi trong ký ức chúng tôi, và chúng tôi tin rằng giờ này Đồng Hồ, với sự cộng tác của quái kiệt Trần Văn Trạch, đang trình diễn cho bao nhiêu linh hồn khác trên Thiên Đàng để nhớ lại Trần Gian qua bao nhiêu bài hát bất hủ của hai anh. “Đồng Hồ ơi, đồng hồ thời gian sẽ đưa chúng mình lại với nhau”. Trong khi chờ đợi “...thôi nhé nghe toa, mình xa nhau từ đây....”.

## Hoàng Đức Nhã 18.4.2016



Ông Hoàng Đức Nhã tháng 8 năm 2011

(trích trong tuần báo Thế Giới Nghệ Sĩ số 63 phát hành ngày 22 tháng 4 năm 2016)

**Nguồn:** <https://thanhthuy.me/2016/04/24/nho-ban-anh-dong-ho-dieu-van-cua-ong-hoang-duc-nha-nguyen-tong-truong-bo-dan-van-va-chieu-hoi-vnch/>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9200 TÁC PHẨM**